



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๕-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๕-๖๑๓๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๑๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑,๓ มูลค่าข่าว ๔๑๕,๐๐๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



สก๊อปหน้า 1 เดลินิวส์

มีเรื่องเกี่ยวกับ "สภาพจิตใจ" จะเป็นเรื่องที่แพร่หลายมากขึ้นเรื่อย ๆ ในสังคมไทย มีการให้ความรู้ความเข้าใจคนไทยในเรื่องนี้มีประเด็นต่าง ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นลำดับ แต่กระนั้น...เอาเข้าจริงแล้ว ณ ปัจจุบันก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ "ความตระหนักรู้จริง ๆ" ในเรื่องสภาพจิตใจ ในสังคมไทยก็ยังคงไม่มากเพียงพอ...

"เรื่องเศร้า" ที่โยง "จิตใจ" ยังเกิดหลายแบบ รวมถึง "โมโหจนฆ่ากันตายเพราะสัตว์เลี้ยง"

ทั้งนี้ เหตุการณ์ร้าย ๆ แรง ๆ ในรูปแบบ "โมโหจนทะเลาะวิวาทกันเพราะสัตว์เลี้ยง" โดยเฉพาะ "สุนัข" จนฝ่ายหนึ่ง "ตาย" ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องกลายเป็น "ผู้ต้องหาร่างคนตาย" นั้น ในสังคมไทยก็มีเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเหตุการณ์ทำนองนี้มองผิวเผินก็อาจเป็นแค่อารมณ์โมโห อารมณ์โกรธ แต่อารมณ์นี้แหละเกี่ยวกับ "สภาพจิต" ที่ว่าเกี่ยวกับสภาพจิตนี้ก็มีได้หมายถึง "ป่วยทางจิต-โรคทางจิต" แต่อย่างไร หากแต่หมายถึงสภาพจิตใจที่มีผลต่อการกระทำซึ่งในบางกรณี-ในบางคน...อาจมี "ภูมิหลัง" เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยไม่รู้ตัวมาก่อน??

"เกิดขึ้นจากอารมณ์ของคนล้วน ๆ" ...นี่เป็นการสะท้อนผ่าน "สก๊อปหน้า 1 เดลินิวส์" ของ ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม นักจิตวิทยา ที่ปรึกษาโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพ

มนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ต่อกรณีที่คน 2 คน หรือ 2 ฝ่าย เกิดการทะเลาะวิวาทรุนแรง อันเนื่องมาจาก "สัตว์เลี้ยง"

อย่างกรณีสุนัขหรือหมานั้น ที่เคยเป็นสาเหตุ-ลักษณะเหตุการณ์ที่เคยเป็นสาเหตุ ฟังหนึ่งก็เช่น... หมาของคนถูกคนอื่นทำร้าย ขณะที่ยังมีอีกฝั่งก็เช่น... ราคาสุนัขหมาของคนอื่นที่เห่ารบกวน, ไม่พอใจที่หมากคนอื่นมาตีหมาที่บ้านตน, หมาของคนอื่นมากัดหมาหรือสัตว์เลี้ยงอื่นของคน ฯลฯ ...ซึ่งนี่อาจมีใช่แค่เรื่อง

**'ข้ากัันตาย' น่าสลด!
'เพราะสัตว์'
ดันเหตุหรือปลายเหตุ?**

เกี่ยวกับสัตว์

เรื่องหมามันนี้อาจกลายเป็นเรื่องของคน "ฆ่ากันตาย" เพราะเรื่องแบบนี้มีอยู่เนือง ๆ และแม้ว่าสัตว์เลี้ยงเป็นสาเหตุ แต่ "ลึก ๆ แล้วสัตว์อาจไม่ใช่ต้นเหตุ" โดยทาง ดร.วัลลภ ระบุว่า... จากเรื่องสัตว์เลี้ยง จากเรื่องหมา จนนำไปสู่การทะเลาะวิวาทกันของคน จนบางกรณีถึงขั้นฆ่ากันได้ หรือยอมติดคุกได้ สัตว์เลี้ยง หมา อาจจะ "แต่ปลายเหตุ" หรืออาจจะ "เป็นแค่สิ่งเร้า" ทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมา



“ต้นเหตุของเรื่องร้ายแรงเกิดจากอารมณ์ของคน” ...นักจิตวิทยาคนเดิมระบุ พร้อมทั้งอธิบายว่า... ที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอารมณ์ของคน ก็เพราะว่าคนที่เกิดการทะเลาะกันวิวาทกันนั้น เพราะความโมโห ซึ่งก็อาจจะถึงขั้นขาดสติยังคิด คุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ ทำอะไรลงไปโดยไม่แคร่กรุระเบียบ กฎกติกาของสังคม กับบางคนนั้น ในทางจิตวิทยามีคำเรียก... เป็นพฤติกรรม “คนบุคลิกภาพแปรปรวน”



ทั้งนี้ ในกรณี หรือในรายที่เป็นพฤติกรรม “คนบุคลิกภาพแปรปรวน” ตามการเรียกในทางจิตวิทยานั้น กับต้นตอ หรือต้นเหตุ ซึ่งเจ้าตัวก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำ ทางนักจิตวิทยาบอกว่า... อาจจะเกิดจากตอนยังเด็ก ๆ ถูกเลี้ยงดูมาอย่างได้รับการเอาใจมากจนเกินไป จะเอาอะไรก็ต้องได้ตามที่ต้องการ จนเกิดการ “ติดนิสัยก้าวร้าวอยู่ในตัว” หรือบางรายอาจเป็นคนที่มีรักและหวงของของตัวเองมาก ๆ จนไม่ยอมให้ใครมายุ่งมาแตะต้อง

หรือบางคนอาจเพราะเคยผ่านเรื่องร้าย ๆ เคยถูกกระทำ โดน

ข่มขู่ ข่มเหง เคยถูกทำร้ายทางร่างกายและจิตใจ ในสมัยเด็ก ๆ เคยถูกกระทำมามาก จนเกิดเป็นความ “เก็บกด” ทำให้กลายเป็นคนที่มีความรุนแรง

“ยิ่งสะสมมานาน ก็ยิ่งน่ากลัว เมื่อสะสมไว้มาก ๆ พอเจอการกระตุ้นทางอารมณ์ สิ่งที่สะสมจนแน่นอยู่ในจิตใจก็อาจจะเกิดการระเบิดออกมา” ...ทาง ดร.วัลลภ ระบุ ซึ่งสำหรับกรณีทะเลาะวิวาทกันเพราะสัตว์เลี้ยง เช่นเพราะหมา ในจุดนี้โดยนัยแล้วก็อาจเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง? หรืออาจจะทั้ง 2 ฝ่ายเลยก็ได้?

ถ้าเป็นฝ่ายเจ้าของสัตว์เลี้ยง เจ้าของหมา ที่ภูมิหลังเป็นดังที่เข้ามาข้างต้น ทางนักจิตวิทยาบอกว่า... ก็อาจจะคิดว่าสัตว์เลี้ยงหรือหมา เป็นของตัวเอง โดยจะไม่ยอมให้ใครมาแตะ พอมีใครมาทำอะไรก็จะเป็นการ “กระตุ้นให้เกิดการระเบิดอารมณ์โมโห” พอเกิดความโมโหก็อาจจะทำอะไรที่รุนแรง โดยไม่แคร่ว่าถูกหรือผิด แต่ต้นเหตุเล็ก ๆ แบบนี้ ไม่ว่าจะกับฝ่ายไหน ก็น่าห่วง

วิวาทเรื่องสัตว์เลี้ยง อาจ **“ยอมติดคุก-ยอมตาย”**

“เรื่อง สภาพอากาศ นี่ก็อาจเป็นต้นเหตุได้ด้วย ยิ่งอากาศแปรปรวนมาก ก็มีส่วนทำให้คนมีอารมณ์ที่แปรปรวนไปด้วย และเรื่อง นิสัยคนไทย ก็อาจเป็นต้นเหตุได้เช่นกัน เพราะคนไทยเป็นคนที่มีรักศักดิ์ศรี ประเภท ฆ่าได้...หยามไม่ได้ พอไม่ยอมกันก็เป็นเรื่อง เกิดการระเบิดอารมณ์ออกมา” ...ทางนักจิตวิทยาระบุ **ณ ที่นี้ก็นำมาสะท้อนเพื่อให้พิจารณากัน โดยเฉพาะ “สภาพจิต” นี้ “ต้องเท่าทัน” เพราะเกิดการฆ่ากันตายมาเยอะแล้ว!!!**